



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4065 (5815)
THỨ HAI 15-9-2014
(22 THÁNG 8 GIÁP NGỌ)
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

THÀNH PHỐ PLEIKU VÀ CÁC HUYỆN KBANG, CHƯ PRÔNG:

Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ

● Sáng 13-9, Huyện ủy Kbang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện. Dự lễ có đồng chí Hà Sơn Ninh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đinh Gieng-Bí thư Huyện ủy đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân trong suốt chặng đường lịch sử, nhất là qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc trong huyện đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội và quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

(Xem tiếp trang 4)



Ảnh: HOÀNG NGỌC



HDBank Gia Lai: Nơi gửi gắm niềm tin

Với những phấn đấu không ngừng, trong nhiều năm qua HDBank được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A. Đặc biệt, HDBank còn vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích xuất sắc trong những năm qua. Đây cũng là những động lực thúc đẩy HDBank không ngừng vươn lên khẳng định mục tiêu vị thế ngân hàng tiên phong đang vươn tầm quốc tế.

TRANG 3

Hiệu quả việc học tiếng dân tộc thiểu số



TRANG 4

TỔ CHỨC MỘT KỲ THI THPT QUỐC GIA:

Nhà trường bận rộn, học sinh lo lắng

TRANG 5



Học sinh làm hồ sơ dự thi đại học. Ảnh: ĐỨC THỤY



Sự cần thiết ban hành Luật Biển Việt Nam

Biển Đông là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Còn theo đánh giá của Trung Quốc, trữ lượng dầu khí ở biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng. Với trữ lượng này, sản lượng khai thác có thể đạt khoảng 18,5 triệu tấn/năm duy trì liên tục trong vòng 15-20 năm tới.

TRANG 7



Trên quê hương

Anh hùng A Sanh

TRANG 5

Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Ngày 12-9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy...

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình công tác dân vận từ đầu năm đến nay. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc và tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo khối MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh tập trung củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường cán bộ bám cơ sở, chỉ đạo thực hiện các phong

trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình công tác phối hợp...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh chỉ đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và quy định về MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung hướng về cơ sở, quan tâm hơn nữa đến các làng trọng điểm và làng đồng bào dân tộc thiểu số, làm tốt công tác đấu tranh với âm mưu phá hoại của địch và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật...

THANH NHẬT

Tặng quà và khám bệnh, cấp phát thuốc cho dân làng Kuk Kôn

Sáng 12-9, Báo Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Y Dược cổ truyền Gia Lai tổ chức tặng quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

Làng Kuk Kôn có trên 90% là người dân tộc Bahnar, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60% (79 hộ nghèo/119 hộ). Tại đây, Báo Gia Lai đã tặng 119 suất quà cho các hộ dân, đồng thời các y-bác sĩ cũng đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con làng Kuk Kôn.

Đây là hoạt động thường niên giữa Báo Gia Lai với các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm chia sẻ khó khăn đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

LÊ ANH

Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin sởi-rubella

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án tiêm chủng mở rộng khu vực-Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella.

Tham dự Hội nghị có Giáo sư Đặng Tiến Đạt-Phó Chủ nhiệm chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella, cùng đại diện các sở, ban ngành, bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được cung cấp các thông tin cơ bản về vắc xin sởi-rubella, thời gian triển khai chiến dịch, những hoạt động chính trong quá trình chuẩn bị

chiến dịch, hướng dẫn thực hiện tổ chức chiến dịch tại vùng có nguy cơ cao và trường học, ở địa bàn di biến động dân cư lớn, khó tiếp cận và quản lý (vùng ven đô, giáp ranh, khu công nghiệp, khu nhà trọ, ven sông, ven biển...).

Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella được triển khai trên quy mô toàn quốc với 100% số huyện/quận và xã/phường với các mục tiêu: đạt tỷ lệ 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vắc xin sởi-rubella; giảm tối đa các ca mắc bệnh sởi, rubella trong tương lai, giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng rubella bẩm sinh, góp phần nâng cao thể chất của trẻ em.

NGUYỄN GIANG

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế-xã hội tại huyện Đak Pơ

Tại xã An Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đak Pơ và lãnh đạo xã An Thành.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đak Pơ, từ ngày 15-7 đến nay, các lực lượng chức năng của huyện đã gọi hỏi, đấu tranh, bóc gỡ 11 đối tượng có các hoạt động liên quan đến tà đạo "Hà Môn" và đã đưa 5 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Qua đấu tranh, có 21 đối tượng đồng ý ký cam kết từ bỏ tà đạo này. Hiện tại, làng Kuk Đak chỉ còn 4 hộ/12 khẩu, làng Kuk Kôn còn 14 hộ/25 khẩu liên quan đến tà đạo "Hà Môn". Bên cạnh đó, tình hình kinh tế-xã hội của xã An Thành đến nay cơ bản ổn định, đời sống người dân đang từng bước được nâng lên.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Chính quyền địa

phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa trong việc đấu tranh xóa bỏ tà đạo "Hà Môn", phải gần dân, hiểu dân, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ nâng cao đời sống cho nhân dân. Từ đó, giải thích cho người dân hiểu đây thực chất là một tà đạo bị các tổ chức phản động FULRO lợi dụng nhằm chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và các tín đồ tôn giáo, chia rẽ các tầng lớp nhân dân với chính quyền và các tổ chức xã hội.

Sau buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân tại làng Kuk Kôn cùng với chính quyền địa phương tham gia đêm giao lưu văn nghệ với nhân dân làng Kuk Kôn với chủ đề "Nhớ ơn Đảng-Nhớ ơn Bác Hồ".

HẠ VY

TIN VẤN

● **Tính đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh** đã xuống giống được trên 194.055 ha cây trồng vụ mùa, đạt trên 97% kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương có diện tích gieo trồng đạt kế hoạch cao như: Chư Pưh 8.179 ha, đạt 108%; Chư Prông 19.408 ha, đạt 102%; Mang Yang 9.786 ha, đạt 101%...

N.D

● **Ngày 13-9, tại TP. Pleiku** đã diễn ra Hội thao ngành Tòa án Nhân dân tỉnh năm 2014. Tham gia Hội thao có hơn 50 vận động viên đến từ 4 cụm thi đua thuộc các Tòa án

huyện, thị xã, thành phố. Các vận động viên đã tham gia thi đấu ở 5 môn: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, kéo co và nhảy bao bố. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải cá nhân và đồng đội ở 11 nội dung thi đấu cho những vận động viên có thành tích cao nhất.

VĂN NGỌC

● **Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chư Pah** đã xảy ra 11 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan chức năng đã tịch thu trên 92 m³ gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 7...

N.D

Thị xã An Khê:

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã An Khê vừa tổ chức tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Trong năm học 2013-2014, Sở Giáo dục-Đào tạo đã đầu tư trang-thiết bị dạy học cho 11 trường gồm: 6 phòng lab, 6 màn hình thông minh, 2 bộ thiết bị dạy học tiếng Anh, 16 bộ thiết bị đồ dùng tối thiểu mầm non, 2 bộ thiết bị đồ dùng chung mầm non, 5 bộ thiết bị làm quen tin học với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa, từng bước ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được đánh giá đúng thực chất và từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi tăng, học sinh yếu kém, học sinh bỏ học giảm hơn so với các năm học trước.

Năm học 2014-2015, ngành Giáo dục-Đào tạo thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục như: tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục an toàn giao thông, các giải pháp khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi ở các cấp học; ứng dụng công nghệ thông tin về đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ giảng dạy từ lớp 3 trở lên trong các cơ sở giáo dục phổ thông toàn thị xã An Khê giai đoạn 2011-2020 và thực hiện mô hình trường học mới VNEN cho 5 trường tiểu học đã tham gia...

HOÀNG NGỌC

Bị ong đốt chết

Ủy ban Nhân dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ong đốt chết người.

Trước đó, vào sáng 12-9, ông Trịnh Là (50 tuổi, trú thôn 1) chở phân ra rẫy để bón cho cây cà phê. Trong lúc đang xách rựa đi phát quang rẫy, ông Là đã vô tình phá vỡ tổ ong mật trên một cây chắn gió. Đàn ong vỡ tổ hàng ngàn con đã lập tức bay vào khiến ông Là gục tại chỗ. Dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau ông Là đã tử vong.

NGỌC LINH

Hai nữ sinh bị chết đuối

Chiều 13-9, sau khi cùng nhau đi dự sinh nhật một người bạn, hai nữ sinh đã cùng nhau ra đập nước Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) để chơi đùa. Do sơ suất, hai em đã bị rơi xuống mạch nước sâu và bị chết đuối.

Danh tính hai nữ sinh xấu số là Nguyễn Thị Phương Thảo (lớp 12-Trường THPT Trường Chinh, ngụ tại làng Khôi Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) và Đinh Thị Thêu (17 tuổi-ngụ tại thôn Phú Tân, xã Ia Bằng, huyện Chư Prông).

Được biết, thời gian gần đây, rất nhiều bạn trẻ thường xuyên tụ tập hóng mát, vui chơi tại khu vực đập nước Ia Ring. Chính quyền cần cảnh báo cho những người khi đến vui chơi ở khu vực này.

TRẦN DUNG

"Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, để bảo vệ chính mình!"

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHUNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● **TRINH BÀY:** VĂN PHÉ ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 35 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

HDBank Gia Lai: Nơi gửi gắm niềm tin

ĐINH YẾN

Nằm ở cửa ngõ trung tâm TP. Pleiku (ngã ba đường Phù Đổng-Nguyễn Tất Thành), Chi nhánh Ngân hàng cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai (HDBank Gia Lai) chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 7-2014. Nơi đây sẽ là địa chỉ tin cậy của khách hàng, nhất là về dịch vụ huy động vốn, hoạt động tín dụng và các dịch vụ tài chính-ngân hàng khác.



HDBank Gia Lai- địa chỉ tin cậy cho mọi người giao dịch tài chính- ngân hàng. Ảnh: Đ.Y

Mở rộng dịch vụ

Cùng với việc mở rộng mạng lưới ra thị trường tiền tệ quốc tế, HDBank tiếp tục gây dựng thương hiệu trên khắp mọi miền đất nước. Tại khu vực Tây Nguyên, cùng với Dak Lak, HDBank Gia Lai tiếp tục là cầu nối đưa sản phẩm đến với cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, là cơ sở vững chắc để phát triển ra các địa bàn lân cận.

Tại Gia Lai, HDBank cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính hiện đại, tiện ích với các giải pháp cam kết lợi ích cao nhất, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung ưu đãi hoạt động tín dụng vào ngành sản xuất nông nghiệp.

Một trong những lợi thế nổi bật của HDBank Gia Lai trong hoạt động tín dụng là việc đơn giản hóa các thủ tục và thời gian giải ngân vốn vay. Cụ thể, người dân có nhu cầu vay vốn sản xuất nông nghiệp chỉ cần đến HDBank, chỉ sau 3 ngày, khách hàng sẽ nhận được vốn vay. Cùng với đó, HDBank cũng đặc biệt coi trọng lãi suất vốn vay với nhiều việc triển khai liên tục, thường xuyên những chương trình tín dụng ưu đãi trong năm, nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất người dân tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ.

Song song với hoạt động tín dụng, điểm nhấn nổi bật của HDBank Gia Lai là các chương trình huy động vốn giúp khách hàng yên tâm gửi tiền và còn có cơ may trúng thưởng những phần quà giá trị lên tới hàng tỷ đồng trong các chương trình tiết kiệm dự

thường hấp dẫn.

25 năm phát triển vững bền

Có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1990, HDBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của cả nước. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trong thị trường tài chính-ngân hàng hiện nay và đang vươn ra quốc tế.

Những năm gần đây, HDBank còn thực hiện thành công quá trình tái cấu trúc với những kết quả đáng ghi nhận: tổng tài sản tăng trưởng đều hàng năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ở nhóm dẫn đầu toàn ngành ngân hàng; tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng đều với cơ cấu và loại hình cho vay đa dạng; tỷ lệ nợ xấu luôn dưới ngưỡng an toàn; quản trị rủi ro hiệu quả. Bên cạnh đó, vốn huy động của HDBank luôn tăng trưởng ổn định, được đánh giá là một trong những ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Đặc biệt, năm 2013, HDBank đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với hai sự kiện sáp nhập thành công DaiABank vào HDBank và mua lại 100% vốn Công ty Tài chính-Tiền dùng SGVF (Cộng hòa Pháp) để trở thành Công ty con của HDBank và đổi tên thành HDFinance. Hiện tại, HDBank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, tổng tài sản gần

90.000 tỷ đồng. Mạng lưới giao dịch gần 200 điểm và 1.121 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc của HDFinance. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, HDBank đã tích cực đẩy mạnh mở rộng mạng lưới tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và khu vực phía Bắc.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiệu quả, suốt 25 năm hình thành và phát triển, HDBank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động cộng đồng. Hàng năm, HDBank đều dành nguồn lực lớn cho các chương trình có ý nghĩa xã hội thiết thực như: thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, hiến máu nhân đạo... trên khắp cả nước. Hiện nay, HDBank đang tiếp tục trao 10.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo trên khắp cả nước, hỗ trợ kinh phí xây lộ liên ấp, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... Theo đó, hàng ngàn người dân nghèo trên khắp cả nước đã được hỗ trợ điều kiện vật chất và tinh thần để có thêm điều kiện sống tốt hơn.

...Với những phấn đấu không ngừng, trong nhiều năm qua HDBank được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A. Đặc biệt, HDBank còn vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích xuất sắc trong những năm qua. Đây cũng là những động lực thúc đẩy HDBank không ngừng vươn lên khẳng định mục tiêu vị thế ngân hàng tiên phong đang vươn tầm quốc tế.

Đ.Y

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến 14-9, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh (TP. Pleiku) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tại đây, 170 học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu với các nội dung: hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, đề xuất, xét duyệt hồ sơ dự thầu; mua sắm tập trung, thường xuyên, mua thuốc, vật tư, y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu trách nhiệm của các bên trong việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu, dịch vụ phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn; chỉ định thầu, chào hàng, cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện...

Ngoài ra, tại lớp tập huấn các học viên sẽ thảo luận các điểm mới của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các trường hợp có thể xảy ra trong hoạt động đấu thầu thực tế.

HÀ DUY

Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gian lận



Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa kiểm tra đột xuất đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc DNTN Văn Cường (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro). Qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp này đã tác động vào phương tiện đo xăng qua việc đóng ngắt nguồn điện làm sai lệch 2 trụ bơm xăng Ron 92 có sai số 5,4% và 1 trụ bơm dầu Diesel 0,05 có sai số 4,4%. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đang làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính DNTN Văn Cường 85 triệu đồng và truy thu số tiền thu lợi bất chính trên 134 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 10-9, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kiểm tra đột xuất tại số 640A Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku và phát hiện tại đây có kho chứa gas thuộc Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Long Phụng. Tại địa chỉ trên có 1.333 vỏ bình gas có gas hơn 25 nhãn hiệu gas các loại, 377 bình gas có gas vẫn còn nguyên niêm phong. Cơ sở này chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; 169 vỏ bình gas mà chi nhánh không xuất trình được chứng từ hợp pháp của nhiều thương hiệu khác nhau; 12 bình gas còn nguyên màng co nhãn hiệu LP Petrol nghi ngờ có dấu hiệu mài logo để thay đổi nhãn hiệu; 1 bình gas hiệu Petronas vẫn còn nguyên niêm phong màng co nhưng đã hết thời hạn kiểm định; 2 bình gas hiệu Petronas vẫn còn nguyên niêm phong màng co nhưng bên trong không có gas (có dấu hiệu rò rỉ)...

Tin, ảnh: HUỖNH LÊ

Nghiệm thu đề tài bảo tồn, phát triển một số loài lan đặc hữu quý hiếm

Ngày 12-9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học về điều tra, sưu tập lan rừng và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển một số loài lan rừng đặc hữu, quý hiếm và các loại bị đe dọa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Phạm Ngọc Bình.

Thời gian thực hiện đề tài trong 2 năm (2012 và 2013). Với điều kiện đặc điểm về tự nhiên, hệ động-thực vật độc đáo, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được xem là khu vực có tầm quan trọng toàn cầu về bảo

tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, thời gian qua chưa có điều tra cơ bản nào về các loài lan hiện có nên chưa có biện pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên lan rừng tại đây. Qua kết quả điều tra, lan rừng tại Kon Ka Kinh rất đa dạng và phong phú, có 102 loài, chiếm 10% số lượng thực vật hiện có ở vườn, trong đó 81 loài phong lan và 21 loài địa lan. Lan rừng ở Kon Ka kinh có 18 loài có giá trị bảo tồn được ghi trong Sách đỏ Việt Nam... Các thành viên Hội đồng Khoa học tỉnh đã nhất trí đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học này đạt loại khá.

A.K

THÀNH PHỐ PLEIKU VÀ CÁC HUYỆN KBANG, CHƯ PRÔNG:

Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh chỉ đạo: Trong thời gian tới, Đảng bộ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa thông tin để nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm,

xóa đói giảm nghèo, trong đó chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng... Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Kbang bức trướng với dòng chữ “Đảng bộ huyện Kbang 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển (15-9-1954-15-9-2014)”.

● Cùng ngày, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku), Thành ủy Pleiku đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (15-9), 85 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku

vững. Hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo xây dựng. Qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ thành phố có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 6.000 đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng chỉ đạo: Thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; là đô thị “cửa ngõ” Bắc Tây Nguyên, là nơi “trung chuyển” trong Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, là cầu nối của các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải miền Trung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thế Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố; trao Huân chương Lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ phường Tây Sơn; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân phường Ia Kring. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thế Dũng cũng đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ thành phố Pleiku 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển (15-9-1954-15-9-2014)” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ thành phố.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thế Dũng trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố.

(3-12) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã trong tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng và những thành tựu nổi bật trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, nhất là sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ một thị xã nghèo nàn, lạc hậu, đến nay đời sống mọi mặt của tuyệt đại đa số nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng-an ninh được giữ

● Sáng 14-9, Huyện ủy Chư Prông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15-9) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đến dự có các đồng chí; Nguyễn Mộng Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Rah Lan Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Sau bài diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng đã biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Prông đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời chỉ đạo thời gian tới, song song với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Ban



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Kpă Thuyên trao Huân chương Lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông.

Ảnh: NGUYỄN DUNG

Chấp hành Đảng bộ huyện cần đẩy mạnh lãnh đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng cũng đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đảng bộ huyện Chư Prông 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển (15-9-1954-15-9-2014)” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông.

NGUYỄN DUNG-HOÀNG NGỌC

Trên quê hương Anh hùng A Sanh

DUY DANH



Bến sông làng Nú. Ảnh: D.D

Khi biết chúng tôi có ý định về làng Nú, anh Puih Dinh-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Khai (huyện Ia Grai), sốt sắng: “Đường về làng Nú ô tô chạy vô tư”. Cái sự vô tư trong câu nói của anh như ngầm truyền sang cho tôi thông điệp về sự cởi mở, phấn khởi, pha chút tự hào. Từ trung tâm xã băng qua làng văn hóa Tung Chúc là đến địa phận làng Nú.

Nhìn từ xa, ngôi làng mướt một màu xanh của những tán điều sum suê. Dưới cái màu xanh êm đềm ấy là những nếp nhà xây mà tường nhà cũng một màu xanh da trời. Hôm nay rồi việc đồng áng nên Trưởng thôn Rơ Lan Hươn ở nhà xem ti vi. “Thấy mấy anh mang máy ảnh lĩnh kính là mình biết có chuyện liên quan đến A Sanh”-Rơ Lan Hươn đón chúng tôi bằng một câu nói vui. Rơ Lan Hươn cho biết mỗi năm làng Nú đón không dưới chục đoàn khách, phần lớn là nhà báo và văn nghệ sĩ. Hầu hết đều nghe cái tiếng A Sanh mà đến. Làng Nú được nhiều người biết đến là nhờ A Sanh.

Dường như quá quen với công việc của cánh nhà báo, Rơ Lan Hươn với lấy chiếc mũ treo trên tường và bảo: “Mưa, đường ra bến sông hơi khó, đi bộ thôi”. Cái bến sông mà Rơ Lan Hươn nhắc đến vốn trước đây là nơi A Sanh chèo hàng ngàn lượt đò qua lại đưa bộ đội vượt sông Pô Cô đánh Mỹ. Đường từ làng ra bến chỉ khoảng một cây số nhưng rất trơn trượt và uốn lượn qua những vườn điều, mì. Trong câu chuyện lúc nhạt lúc thưa với Rơ Lan Hươn, chúng tôi được biết làng Nú là nơi sinh ra và gắn bó với cuộc đời của A Sanh trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, dân làng đã chế tác ra loại thuyền độc mộc nổi tiếng. Và một trong những người con ưu tú nhất làng không chỉ biết làm thuyền độc mộc mà còn sử dụng nó như một phương tiện giao thông hữu hiệu nhất để đưa bộ đội giải phóng, theo phong tục của người Jrai, A Sanh không ở làng Nú nữa mà về sống phía bên vợ...

Khu vực bến sông làng Nú hôm nay khá tấp nập. Những chiếc thuyền độc mộc thời A Sanh vắng dần, thay vào đó là thuyền máy bằng gỗ có thể chở một lúc vài chục người. Phụ trách việc đưa đón khách sang sông là một thanh niên người Quảng Bình

làm rẽ làng Nú. Bình quân mỗi ngày có khoảng 50 người qua lại bến đò này, chủ yếu là công nhân trồng cao su bên đất Sa Thủy (Kon Tum). Khu vực trồng cao su là vùng rẻo của tỉnh Kon Tum nên người ta kéo một đường dây điện đã chiến để đưa điện từ làng Nú sang. Từ ngày có dự án trồng cao su bên huyện Sa Thủy, một số thanh niên làng Nú có thêm việc làm và thu nhập.

Trở lại với điều kiện kinh tế-xã hội của làng Nú, Trưởng thôn Rơ Lan Hươn cho biết: Làng có 70 hộ, với 342 khẩu. Trước đây, dân làng định cư trên những khu đất thấp ven sông. Khi chặn dòng thủy điện Sê San 4, làng được bố trí tái định cư tại vị trí hiện nay. Để ổn định cuộc sống cho dân, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sê San 4 đã đầu tư xây dựng 62 ngôi nhà tái định cư. Mỗi ngôi nhà có diện tích 60 m², với hệ thống công trình phụ khép kín. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng nhà rông và một số phòng học. Điểm trường làng Nú tổ chức dạy học từ bậc mầm non đến lớp 4. Cuộc sống của dân làng chủ yếu dựa vào việc canh tác cây điều và một ít diện tích mì. “Cả làng còn 10 hộ nghèo và cận nghèo. Chi bộ đưa ra nghị quyết xóa hộ nghèo nhưng xem ra hơi khó thực hiện vì thiếu đất sản xuất. Chúng tôi đang vận động bà con phát triển mô hình chăn nuôi để cải thiện đời sống”-Trưởng thôn Rơ Lan Hươn chia sẻ.

Trao đổi với một số người dân, chúng tôi còn nhận được những lời đề nghị rất thiết thực. Đó là cần xây thêm một số phòng học vì làng vẫn còn lớp ghép. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư xây dựng công trình nước sạch. Hiện tại, dân làng chủ yếu lấy nước sinh hoạt từ các giếng tự đào, thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Cùng với đó là cần đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi sinh hoạt, hội họp...

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Khai-Puih Dinh, những kiến nghị của làng Nú rất đáng được quan tâm. Anh khẳng định: “Tuy đời sống còn khó khăn nhưng tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đặc biệt, người dân xã Ia Khai nói chung, làng Nú nói riêng vẫn luôn tự hào là quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Sanh”.

D.D

Trao đổi: Hiệu quả việc học tiếng dân tộc thiểu số

TRUNG ANH



Ảnh minh họa.

Những năm qua, việc học tiếng dân tộc thiểu số theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh ta, nhất là lực lượng vũ trang. Nhiều người tích cực học tập, sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số khi tiếp xúc với dân, làm cho mối quan hệ giữa họ với đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng gần gũi và thân thiện hơn nên

công việc được giải quyết rất có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Có thể nói, đây là chủ trương đúng đắn, đã đem lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.

Tuy nhiên, việc học tập của một số cán bộ, công chức, viên chức ở không ít cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức. Sau mỗi

khóa học mặc dù kết quả kiểm tra, thi cử của người học đều được đánh giá đạt yêu cầu, nhưng khi xuống làng có người không tiếp xúc được với dân, dù là lời chào xã giao thông thường. Một số người có trình độ khá hơn, sau một thời gian không có điều kiện tiếp xúc thường xuyên nên “chữ của thầy trả lại cho thầy”.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng phổ biến là, người đi học không thực sự vì nhu cầu hiểu biết mà do yêu cầu của cơ quan, không xuất phát từ động cơ yêu cầu công việc. Một số khác chủ yếu là kiểm tằm giấy chứng nhận để sử dụng vào mục đích khác. Do đó, họ học chiếu lệ, không đầu tư thời gian cho việc học, trong khi đó giáo viên giảng dạy cả nể, dễ dãi, dễ xảy ra hiện tượng được chăng hay chớ và dẫn đến “tái mù” không phát huy được kết quả việc học tiếng dân tộc thiểu số.

Để khắc phục những hạn chế trên, thiết nghĩ, cần đánh giá lại việc học tập tiếng dân tộc thiểu số trong thời gian qua, tính toán

lại mặt hiệu quả của công việc này để có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời về đối tượng, phương pháp và hình thức tổ chức lớp học. Bên cạnh đó, tài liệu học tập cũng cần rà soát, hiệu chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, hướng vào mục đích giao tiếp, tăng cường thời lượng thực hành (nghe, nói, viết, đọc) theo những chủ điểm thiết thực, gần gũi với cuộc sống của buôn, làng.

Đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh ta mặc dù đã có kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy qua thực tiễn những năm qua, nhưng với chủ trương đổi mới cơ bản, toàn diện về giáo dục trong thời gian đến, rất cần được bồi dưỡng, tập huấn để có sự thống nhất chung về phương pháp, nội dung và chương trình, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, cung cấp cho học viên phương pháp tự học, tự đánh giá kết quả học tập, chủ động rèn luyện kỹ năng và tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động giao tiếp trong

xử lý công việc hàng ngày.

Theo chúng tôi, ngành chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và lợi ích của việc học tiếng dân tộc thiểu số, đồng thời đưa thành tiêu chuẩn bắt buộc ở một số chức danh công tác ở một số cơ quan tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường. Đồng thời tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo để thống nhất việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số tại các cơ quan thông tấn, báo chí trong toàn tỉnh và nghiên cứu ban hành một số ưu đãi đối với người dạy và học tiếng dân tộc thiểu số.

Dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ở địa bàn này, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

T.A

TỔ CHỨC MỘT KỲ THI THPT QUỐC GIA:

Nhà trường bản khoán, học sinh lo lắng

HỒNG THI

Chiều 9-9, Bộ Giáo dục-Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi quốc gia chung thay vì tách thi tốt nghiệp và đại học như trước. Về vấn đề này, bên cạnh một số ý kiến đồng tình hưởng ứng, nhiều học sinh và thầy-cô giáo cũng còn không ít băn khoăn.



Các trường đều nỗ lực tổ chức ôn luyện để học sinh đạt kết quả cao nhất.

Ảnh: HỒNG THI

Nhiều nỗi lo...

Theo phương án mới, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn theo khối ngành để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Điều ấy có nghĩa, những em chỉ thi để tốt nghiệp THPT sẽ nhận hơn so với các bạn có nguyện vọng vào đại học, cao đẳng. Thêm vào đó, các em xác định ngay từ đầu học chuyên khối A1 và D thì sẽ có phần thuận lợi hơn về số lượng môn thi so với những khối còn lại. Cũng chính vì thế, nhiều học sinh đã đặt ra câu hỏi: “Liệu rằng đã có sự công bằng khi người được thi 4, kẻ lại phải thi 5 hay 6 môn?”.

Em Lưu Vương Gia Linh (lớp 12C1-Trường THPT Chuyên Hùng Vương) bày tỏ: “Dù vẫn biết dư luận nghiêng về phương án 1 song lúc hay tin, em vẫn cảm thấy khá bối rối. Em học ban xã hội nên buộc phải thi 5 môn gồm 3 môn bắt buộc và thêm 2 môn Sử, Địa. Trong khi đó, Toán và Anh vẫn ngay từ năm lớp 10 em đã học không sâu, chỉ đủ để qua trên lớp nên không thấy tự tin. Các bạn chuyên tự nhiên cũng chẳng yên tâm về môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Chỉ có những bạn chuyên D hoặc A1 là được thở phào nhẹ nhõm”.

Nhiều học sinh cũng bày tỏ sự lo lắng đề thi gộp tốt nghiệp và đại học sẽ nâng cao và khó hơn thi tốt nghiệp bình thường. “Điều đó sẽ gây nhiều khó khăn cho các bạn có học lực trung bình-khá trở xuống. Không những thiếu khả năng với đến các trường đại học, cao đẳng mà các bạn ấy cũng có nguy cơ bị rớt tốt nghiệp”-em Linh nói. Tương tự, em Phan Thành Nhân

(lớp 12C3A) tâm sự: “Nếu là đề thi tốt nghiệp bình thường như mọi năm, khả năng lấy bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi của tụi em sẽ cao hơn, nhưng giờ theo phương án thi này thì có lẽ khó. Mà tụi em đâu ai muốn học 12 năm xong lại ra trường với tấm bằng trung bình”.

Liên quan đến vấn đề trên, thầy Nguyễn Minh Sơn-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương-nêu quan điểm: “Tôi nghĩ Bộ Giáo dục-Đào tạo nên có hướng dẫn cụ thể về cách chấm điểm, thang điểm căn cứ theo từng mức độ hiểu đề thi của học sinh để nổi lòng hơn cho các em có học lực không được tốt”.

Chỉ còn 9 tháng nữa để học sinh khối 12 ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi với hình thức mới. Đa số các em đều cho rằng, Bộ Giáo dục-Đào tạo công bố thay đổi quá muộn, thậm chí thi đại học gộp cũng sẽ sớm hơn mọi năm 1 tháng khiến các em khó thích nghi cũng như không có nhiều thời gian cho việc ôn

luyện. Em Đặng Thị Bích Trâm (lớp 12B9-Trường THPT Lê Lợi) nói: “Em may mắn hơn các bạn khác là ngay từ năm đầu cấp, em đã xác định thi khối A1 và D. Với thay đổi mới của Bộ, em chỉ phải chọn thêm môn Lý là ổn cho cả thi tốt nghiệp và xét đại học. Thế nhưng em vẫn cảm thấy thời gian ôn tập đến lúc thi là quá ít, huống gì là với nhiều bạn phải bắt đầu xốc lại kiến thức từ đầu”.

“Thi gộp cũng hay”

Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, cũng có một số ý kiến thể hiện sự đồng tình với cách làm này. Em Phạm Thị Kim Tuyền (lớp 12C6-Trường THPT Phan Bội Châu) phân tích: “Em thấy thi gộp cũng hay. Đầu tiên, việc tổ chức 2 kỳ thi thành một sẽ tiết kiệm cho ngân sách quốc gia. Ngoài ra, thay vì phải thi 6 môn tốt nghiệp và thêm 1-2 môn nữa cho kỳ thi đại học, chúng em cũng sẽ giảm bớt số lượng môn thi lại còn 4-6 môn. Thêm nữa, cũng sẽ có nhiều lựa chọn

hơn trong việc xét đại học, nếu không đậu vào trường yêu thích với khối thi ban đầu, chúng em có thể sử dụng điểm trong số các môn đã thi để xét vào trường khác”. Tuyền còn cho rằng, việc chọn Ngoại ngữ làm môn thi bắt buộc là điều cần thiết khi mà nước ta đang trên đường hội nhập quốc tế: “Vì bắt buộc nên các bạn sẽ học Ngoại ngữ chuyên tâm hơn, từ đó, tạo cho mình một hành trang vững chắc trong môi trường mới”.

Đồng quan điểm với Tuyền, em Nguyễn Duy Thịnh (lớp 12C3A-Trường THPT Chuyên Hùng Vương) còn cho rằng, việc thi chung, thi cụm có thể đánh giá và phân loại học sinh đúng đắn hơn. “Sau khi thi xong, các bạn sẽ biết mình hợp với trường nào, đủ điểm vào trường nào, tránh xảy ra tình trạng các bạn có học lực trung bình lại đăng ký vào các trường điểm đầu vào cao, đồng thời hạn chế tỷ lệ rớt cao đẳng, đại học”-Thịnh hồ hởi.

Về khía cạnh tích cực, thầy Sơn lý giải: Việc thay đổi của Bộ là đúng đắn, theo tôi không có gì gây ngỡ ngàng cho học sinh. Bởi lẽ, trước đây Toán, Văn, Ngoại ngữ cũng là 3 môn bắt buộc để thi tốt nghiệp và bây giờ cũng thế. Hơn nữa, lại thuận lợi hơn cho nhà trường và chính các em là biết trước và được quyền lựa chọn môn thi còn lại chứ không phải đoán mò đợi công bố thêm các môn thi như mọi năm; số lượng môn thi để xét tốt nghiệp đã giảm đi 2 môn. Còn việc thi cụm, với các em xác định từ đầu chỉ thi để tốt nghiệp THPT rồi chuyển sang học nghề thì các em có thể thi tại hội đồng thi của tỉnh do Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì. Ngược lại, đối với học sinh có nguyện vọng học đại học, cao đẳng thì nếu thể theo quy chế cũ, các em cũng phải chọn cụm thi, khác nhau có chăng chỉ là tính chất và mục đích của việc thi là để xét tốt nghiệp lẫn đại học.

H.T

Ý kiến:

Cần khắc phục tình trạng ngập nước mùa mưa

Một số hộ dân sinh sống tại hẻm 12-đường Nguyễn Bá Ngọc (phường Trà Bá-TP. Pleiku), phản ánh: Do chưa được xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước nên tại khu vực đầu con hẻm-đoạn tiếp giáp với Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thường diễn ra tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa to.

Không chỉ gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại, tình trạng ngập nước còn khiến vấn đề vệ sinh môi trường khu vực không được đảm bảo, ảnh hưởng không tốt tới đời sống, sinh hoạt của người dân, bởi nước tràn về có cả nước cống rãnh dẫn từ chợ Trà Bá gần đó.

Theo lý giải của một số hộ dân sống lâu năm tại đây, trước đây, gần khu vực này tồn tại một con suối nhỏ chảy dọc từ Bưu điện Trà Bá xuống làng Khương (phường Trà Bá) nhưng do mức độ tập trung dân cư ngày một đông, con suối bị lấp mất dẫn đến nước mưa không có lối thoát và ứ đọng.

Người dân khu vực này đã nhiều lần ý kiến lên các cấp chính quyền trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, dù tại khu vực thường xuyên bị ngập nước chỉ cách đường Nguyễn Bá Ngọc-nơi có hệ thống cống thoát nước hoàn chỉnh chỉ chừng 100 mét.

Mong rằng các cấp chính quyền và ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo cho người dân và đặc biệt là các em học sinh đi lại, sinh sống quanh khu vực này được sạch sẽ, an toàn.

Tin, ảnh: HẢI LÊ



Sập giàn giáo khiến 2 người thương vong

Khoảng 10 giờ ngày 12-9, tại công trình xây dựng Khách sạn Tân Khải Hoàn (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên trời đổ mưa, có 10 thợ hồ đang tiến hành đổ bê tông trên tầng 5 của công trình. Lúc đó, giàn cốt-pha cùng nhiều khối xi măng, sắt thép đổ ập xuống. Vụ tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Văn Nhơn và anh Lê Văn Ba (cùng quê Bình Định, tạm trú TP. Pleiku) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Anh Nhơn đã tử vong ngay sau đó vì chấn thương quá nặng. Theo bác sĩ Phạm Văn Lý-Trưởng khoa Khoa Ngoại thần kinh-Chấn thương-Chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Bệnh nhân Ba chỉ bị thương phần mềm, tình trạng chấn thương nhẹ.

Được biết, Khách sạn Tân Khải Hoàn do Công ty cổ phần Phát triển nhà VK.Land làm chủ đầu tư với thiết kế tổng cộng 10 tầng, trong đó có 5 tầng nổi.

NGỌC LINH

Vụ đâm chết vợ trước cổng Bến xe Đức Long:

Nỗi đau còn lại...

LÊ VĂN NGỌC

Tối 10-9, nhiều nhân viên, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đã không thể kìm được lòng khi nghe tiếng khóc của bé Giang Quế Anh. Những tiếng “Má ơi! Má ơi!...” vang lên trong tuyệt vọng giữa những hành lang của bệnh viện. Chờ mãi, khóc mãi vẫn không thấy mẹ đâu, Quế Anh mệt mỏi chỉ biết nấc lên từng tiếng. Rồi em cũng gục vào lòng những nữ nhân viên trong bệnh viện để rồi có lúc thiếp đi từng giấc ngắn ngủi. Em cứ giật mình liên tục rồi lại dáo dác đôi mắt thơ ngây để tìm mẹ.

Ngoài đứa bé mới chỉ 18 tháng tuổi ấy ra, tất cả những người xung quanh em đều biết mẹ của bé đang ở đâu. Cách đó chỉ vài hàng lang, cơ quan Công an vẫn đang khám nghiệm tử thi chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1993, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)-mẹ của Quế Anh. Không ai tin được, người phụ nữ mới chỉ 21 tuổi xuân xanh ấy giờ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời sau một vụ án kinh hoàng.

Theo thông tin ban đầu, chị Hoa là con út trong một gia đình có 6 anh em tại xã Bàu Cá, huyện Trảng Bom. Hoa tự lập từ sớm và cũng từ đó quen rồi có tình cảm với Giang Chí Cường (SN 1979, trú huyện Cần Đức, tỉnh Long An). Hai người về sống chung với nhau như vợ chồng 4-5 năm nay và có với nhau bé Quế Anh nhưng không làm lễ cưới. Thời gian gần đây, Cường hay tỏ ra ghen tuông rồi đánh đập Hoa vì nghi ngờ bé Quế Anh không phải con mình. Sau nhiều lần không thể chịu thêm đòn roi của Cường, Hoa đòi chia tay rồi bỏ nhà đi lên Gia Lai.

Biết được mẹ con Hoa đang ở trọ tại phường Phù Đổng (TP.



Bé Quế Anh vẫn dáo dác tìm mẹ.

Ảnh: L.V.N

Pleiku) Cường lặn lội lên Gia Lai để đón hai mẹ con về. Khoảng 18 giờ tối 10-9, Cường đưa hai mẹ con Hoa ra Bến xe Đức Long Gia Lai để đi về quê. Vừa ra tới bến xe, Hoa quay đầu không muốn theo Cường, rồi bắt một chiếc taxi. Khi taxi đi một đoạn chừng 20 mét thì Cường chạy theo chặn đầu taxi lại rồi mở cửa xe dùng dao đâm tới tấp vào người Hoa khiến chị này tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Theo một điều tra viên cho biết, trước lúc đón xe taxi, Hoa có nghe vài cuộc điện thoại rồi quyết định không theo Cường. Máu ghen tuông nổi lên, Cường không kiềm chế được mình nên đã lấy dao đâm vợ. Sau khi ra đầu thú, Cường đã

khai nhận mọi tội lỗi với tâm lý có phần hoảng loạn.

Sáng 11-9, có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, anh Đinh Nguyên Hiệp-anh trai của Hoa thất thân nói: “Nó ra ngoài sống từ khi 16 tuổi, một năm về thăm nhà có mấy lần thôi. Mấy năm nay, nó đi biển biệt không thấy về nữa. Cứ tưởng nó chồng con ổn định rồi, ai cũng mừng cho nó, nào ngờ giờ nó lại ra đi sớm quá...”. Chiều cùng ngày, anh Hiệp thuê xe để đưa bé Quế Anh cùng thi hài của cô em gái về quê nhà Đồng Nai. Quế Anh vẫn khóc đòi mẹ mà không biết rằng thi hài của mẹ em đang nằm ở băng ghế phía sau.

L.V.N

Sáng 11-9, nhân viên của Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cùng một số nhà hảo tâm đã quyên góp hỗ trợ cho bé Quế Anh gần 4 triệu đồng. Chị Đinh Thị Thùy Dung-nhân viên của bệnh viện cũng đã xin nghỉ phép để đưa Quế Anh về Đồng Nai.

Xét xử lại vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An

Trần Thị Quý Phượng lãnh 24 năm 3 tháng tù

Sau 2 ngày tổ chức xét xử công khai, chiều 12-9, Tòa Án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt: Trần Thị Quý Phượng (SN 1969)-Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An (thường trú tại tổ dân phố 9, phường Ia



Trần Thị Quý Phượng (phải) và Võ Thị Thụ tại phiên tòa ngày 12-9.

Ảnh: H.C

Kring, TP. Pleiku) 13 năm tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9 tháng cải tạo không giam giữ chuyển thành 3 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng cộng các hình phạt chung đối với Phượng là 24 năm 3 tháng tù. Về phần dân sự, Phượng phải có trách nhiệm trả lại cho Chi cục Thuế TP. Pleiku hơn 1,6 tỷ đồng và trên 140 triệu đồng trốn thuế. Đồng thời, phải trả trên 8 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Ia Grai và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện Kông Chro. Tòa đã quyết định tịch thu xe ô tô biển số 81A-002.78 để đảm bảo cho công tác thi hành án...

Liên quan đến vụ án này, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã tuyên phạt: Võ Thị Thụ (SN 1957)-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Minh Tiến, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Toàn Thắng (thường trú ở tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ngoài ra, Võ Thị Thụ còn bị Tòa tuyên phạt bổ sung 10 triệu đồng.

HOÀNG CỬ



Sự cần thiết ban hành Luật Biển Việt Nam

(Tiếp theo số báo 4063 ra ngày 12-9-2014 và hết)

Luật Biển Việt Nam được xây dựng trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau: Tạo cơ sở, khuôn khổ pháp lý cơ bản, có hiệu lực cao trong việc xác định phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển Việt Nam, nhằm bảo vệ và thực hiện chủ quyền và các quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế trên các vùng biển Việt Nam, tạo môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực.

Luật Biển Việt Nam còn bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển. Thể chế hóa và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ đất nước và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong việc quản lý và phát triển các vùng biển trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện nội luật hóa các quy định cơ bản của Công ước Luật Biển năm 1982.

Phạm vi điều chỉnh của Luật Biển Việt Nam bao gồm: đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia



Đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Ảnh: NGUYỄN DUNG

của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.

Luật Biển Việt Nam đưa hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào phạm vi điều chỉnh đã khẳng định lại lập trường nhất quán của Nhà nước Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đây không phải là một quy định mới mà là sự tiếp nối của các quy định đã có trước đây. Nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được đề cập trong các văn bản pháp luật của Việt Nam trước đây như Tuyên bố của Chính phủ năm 1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; Tuyên bố của Chính phủ năm 1982 về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh

hải Việt Nam; Nghị quyết năm 1994 của Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Biên giới quốc gia năm 2003.

Luật Biển Việt Nam nêu rõ quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà nước phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển. Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Nhà nước

khuyến khích và bảo hộ hoạt động của ngư dân trên các vùng biển; đầu tư bảo đảm hoạt động của các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển...

Luật Biển Việt Nam khẳng định chính sách đối ngoại hòa bình của Nhà nước ta và chủ trương nhất quán của ta là giải quyết các tranh chấp liên quan biển, đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế. Trên thực tế chúng ta đang kiên trì thực hiện chủ trương này và cho đến nay đã giải quyết được một số tranh chấp với các nước láng giềng. Ví dụ, năm 1997 ta cùng Thái Lan phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Thái Lan, năm 2000 cùng Trung Quốc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ và năm 2003 cùng Indonesia phân định thềm lục địa ở Nam biển Đông.

Luật Biển Việt Nam quy định nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác so với

các quy định của Luật Biển Việt Nam thì áp dụng các quy định của các điều ước quốc tế đó.

Nhà nước ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó nêu nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể về biển và đại dương như điều tra, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo vệ đa dạng sinh học biển và hệ sinh thái biển; tìm kiếm, cứu nạn trên biển; phòng-chống tội phạm trên biển; phát triển du lịch biển...

Quản lý biển là một công việc lớn và phức tạp, có liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Để đảm bảo nguyên tắc quản lý biển thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Luật Biển Việt Nam quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biển trong phạm vi cả nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về biển.

BICH HÀ (Biên soạn theo tài liệu của Bộ Nội vụ ban hành ngày 9-9-2012 và một số tài liệu khác có liên quan)

Biển Đông là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Còn theo đánh giá của Trung Quốc, trữ lượng dầu khí ở biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng. Với trữ lượng này, sản lượng khai thác có thể đạt khoảng 18,5 triệu tấn/năm duy trì liên tục trong vòng 15-20 năm tới.

Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4063 ra ngày 12-9-2014)

● BỘ TÀI CHÍNH:

Kiến nghị:

Hiện nay, hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ tiền điện 90.000 đồng/hộ/quý, để khắc phục tình trạng người nghèo ở xa trung tâm xã phải mất thời gian một ngày công đến UBND cấp xã nhận 90.000 đồng/quý, cử tri đề nghị hướng dẫn cho hộ nghèo được nhận một lần 360.000 đồng/hộ/năm.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2014 (thay thế Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ); đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xin ý kiến tham gia của các bộ, địa phương, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo đó, dự kiến quy định Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện rút kinh phí, phân công cán bộ phụ trách lao động-thương binh và xã hội, cán bộ làm công tác giảm nghèo, trường thôn, ấp, bản tổ chức thực hiện chi trả bằng tiền mặt trực tiếp đến từng hộ nghèo và hộ chính sách xã hội thuộc diện được hỗ trợ tiền điện trên địa bàn mỗi quý một lần và hoàn thành chi trả trước ngày 25 của tháng thứ 2 trong quý; đồng thời, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức chi trả phù hợp và thuận lợi cho hộ gia đình (địa điểm tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, xóm hoặc tại nhà từng hộ gia đình).

Với dự kiến quy định như trên sẽ khắc phục được những vướng mắc trong việc nhận tiền hỗ trợ của các đối tượng và việc hỗ trợ chi trả tiền điện mỗi quý một lần sẽ đảm bảo khả năng ngân sách nhà nước của từng cấp trong quá trình điều hành ngân sách (chi ngân sách trong năm căn cứ vào tiến độ thu ngân sách).

(Còn nữa)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tổng kết thực hiện “Chính quy-mẫu mực ngành kỹ thuật”

Chiều 12-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Chính quy-mẫu mực ngành kỹ thuật” năm 2013-2014 và sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2010-2014.

Trong 2 năm tổ chức triển khai thực hiện “Chính quy-mẫu mực ngành kỹ thuật”, toàn ngành đã triển khai toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Điển hình là quản lý, giữ gìn vũ khí thiết bị kỹ thuật không để xảy ra hư hỏng, cháy nổ, hoặc xuống cấp; tham gia đảm bảo trang bị, tổ chức đảm bảo

kỹ thuật thực hiện đúng theo mệnh lệnh của trên và hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch...

Riêng thực hiện cuộc vận động 50 là một trong những nội dung của phong trào thi đua quyết thắng, do đó các đơn vị cũng đã thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các ngành trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng đã phát huy tốt công tác quản lý, giữ gìn trang bị, tận dụng vật tư phụ tùng ở những trang bị cũ để dồn lắp phục hồi trang bị đưa trang bị tiếp tục hoạt động...

A.H

Trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh An Khê phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã trao tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình: bà Lê Thị Thu (thôn 5, xã Thành An); ông Nguyễn Văn Loan (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An) và bà Hồ Thị Cồn (thôn An Điền Nam, xã Cửu An). Đây là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nhà ở.

Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 35-40 m², trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi



nhánh An Khê tài trợ 50 triệu đồng/căn. Đây là chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được Ngân hàng triển khai hàng năm trên địa bàn thị xã.

Tin, ảnh: H.N



Thúc đẩy phát triển du lịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 13-9, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 8 của Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thành phố Macau (Trung Quốc).

Với chủ đề "Khai thác hợp tác du lịch và phát triển tương lai tại châu Á-Thái Bình Dương", sự kiện đã thu hút 152 đại biểu tới dự, trong đó có các Bộ trưởng Du lịch hoặc đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC, các đoàn đại biểu của Ban Thư ký APEC, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), Hội đồng Lữ hành và Du lịch (WTTC), Hiệp hội Lữ hành châu Á-Thái Bình Dương, và Trung tâm Du lịch bền vững quốc tế của APEC.

Hội nghị tập trung thảo luận chủ đề chính gồm hội nhập các thị trường du lịch châu Á-Thái Bình Dương, tạo điều kiện biến đổi và tăng trưởng ngành công nghiệp du lịch, thúc đẩy du lịch thông minh với công nghệ mới và



Khách du lịch ngắm hoa oải hương nở rộ tại Nakafurano, đảo Hokkaido, Nhật Bản.

kết nối lữ hành châu Á-Thái Bình Dương và khuyến khích phát triển du lịch thân thiện với môi trường và hợp tác giữa các hãng du lịch.

(theo TTXVN)

• Theo Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ 2013 (tính chung cấp mới và tăng vốn). Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 492 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 7 tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 8 tháng. Kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 23 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư là 1,15 tỷ USD, chiếm 11,3%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 74 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đạt 552,8 triệu USD, chiếm 5,4%...

• Ông Lê Phú Nguyễn-Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), cho biết trong đợt thi tuyển công chức toàn TP. Đà Nẵng năm 2014, Hội đồng thi tuyển đã có 2 câu hỏi bắt buộc trong 2 ngày thi (12 và 13-9) kiểm tra sự hiểu biết và nhận thức của thí sinh về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5-2014 cũng như hành động phi nhân đạo của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá cùng 10 ngư dân của Đà Nẵng hồi tháng 6-2014.

• Ban Quản lý các dự án Thủy lợi và Phòng-chống thiên tai tỉnh Phú Yên triển khai đầu tư 4 tiểu dự án chống xói, sạt lở trên địa bàn các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An và Đồng Xuân, với tổng kinh phí 336 tỷ đồng. Tổng số kinh phí thực hiện các công trình này từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ ngân sách từ Trung ương. Thời gian triển khai từ năm 2014-2015. Những dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống xói lở, bảo vệ đất sản xuất, ổn định đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân trong khu vực.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Đắm phà tại Philippines khiến ít nhất 70 người mất tích

Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết vào đêm 13-9 đã xảy ra một vụ đắm phà ở miền Trung nước này làm ít nhất 70 người mất tích do thời tiết xấu.

Theo bà Mina Marasigan-Phát ngôn viên của Hội đồng, chiếc phà mang tên Maharlika II chở ít nhất 84 người này đã bị chìm ở ngoài khơi hòn đảo Leyte thuộc miền Trung Philippines. Cho tới nay, mới chỉ có 14 người được các tàu thuyền cứu vớt. Bà Marasigan cho biết thêm các tàu thuyền cứu trợ đã gặp khó khăn khi tiếp cận các nạn nhân vì sóng rất lớn. Hiện các tàu của tư nhân và của lực lượng tuần duyên Philippines vẫn đang tìm kiếm ở khu vực phà chìm và hy vọng sẽ có nhiều người hơn được tìm thấy trong những giờ tới.



(theo TTXVN)

Máy bay Malaysia Airlines lại gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp

Ngày 14-9, một chuyến bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines lại gặp sự cố bất thường và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kuala Lumpur.

Chuyến bay mang số hiệu MH198 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Hyderabad (Ấn Độ) khởi hành từ rạng sáng 14-9. Tuy nhiên ngay sau khi cất cánh phi công chiếc Boeing 737-800 phát hiện trục trặc kỹ thuật trong hệ thống bay tự động. Chiếc máy bay buộc phải quay lại Kuala Lumpur. Trước khi hạ cánh, cơ trưởng chuyến bay phải điều khiển máy bay bay vòng vòng trên bầu trời suốt 4 giờ để đốt nhiên liệu nhằm tránh nguy cơ va chạm mạnh với mặt đất và cháy nổ.

(theo Tuổi Trẻ)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO • THÔNG TIN - QUẢNG CÁO • THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÁNG 9 - THACO KIA ƯU ĐÃI GIÁ LÊN ĐẾN 40 TRIỆU ĐỒNG

Tháng 8/2014, THACO Kia bán ra thị trường gần 1.000 xe, con số trên một lần nữa lại khẳng định xu hướng và sự lựa chọn của khách hàng dành cho các sản phẩm xe du lịch Kia. Với chuỗi sản phẩm đầy đủ bao gồm tất cả các phân khúc với hơn 15 model xe, từ xe nhỏ phân khúc A Kia Morning với giá chỉ từ 349 triệu cho đến mẫu xe SUV New Sorento chưa tới 01 tỷ đồng.

Tháng 9 này, THACO Kia tiếp tục hỗ trợ khách hàng khi mua các mẫu xe du lịch Kia với tổng giá trị lên đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, THACO Kia còn trang bị thêm nhiều tiện nghi cao cấp: DVD, bộ bước chân, đèn LED, film cách nhiệt và thêm nhiều màu sơn mới cho khách hàng lựa chọn...

Kia K3 là mẫu xe này có mức doanh số bán tốt nhất trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 1.935 xe và là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc C sedan cỡ trung bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số bán ra trung bình hơn 250xe/tháng. Với 03 phiên bản, K3 đang ngày càng thu hút khách hàng bởi thiết kế đẹp, sang, bắt mắt, trang thiết bị công nghệ hiện đại, lái êm. Tháng 9 này, THACO Kia dành tặng ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng khi mua K3.



New Sorento tiếp tục hút khách với doanh số hơn 120 xe/tháng. New Sorento với nhiều cải tiến thiết kế ngoại thất và một số trang thiết bị an toàn cũng như nhiều phiên bản động cơ máy xăng và dầu. Bên cạnh đó, phân khúc SUV đang ngày càng được khách hàng quan tâm chiếm thị phần cao tại Việt Nam.

THACO Kia cũng dành tặng chương trình ưu đãi khách hàng cho các mẫu xe nhập khẩu như Rio, Sportage, Optima, Soul và Cerato Koup. Các mẫu xe này đang tạo nên sức hút trên thị trường với mức tăng trưởng ổn định, trong đó nổi bật là mẫu hatchback Rio, KIA Soul và KIA Cerato Koup. 2 mẫu xe mới KIA Soul và Koup cũng đã giao những chiếc xe đầu tiên đến với khách hàng ngay sau khi công bố giá trong tuần thứ 3 của tháng 8.

Hotline: 0905.107288